

Thông báo bảo vệ dữ liệu cá nhân

Giới thiệu hệ thống tố cáo NTT DATA EMEAL

Thông báo này cung cấp cho bạn thông tin về cách Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được xử lý thông qua Hệ thống tố cáo của NTT DATA EMEAL. Mục đích của Hệ thống tố cáo là cung cấp cho bạn một kênh bảo mật để báo cáo (ẩn danh, nếu bạn muốn) các sự kiện và tình huống khác như được liệt kê trong đoạn 2 bên dưới.

Người kiểm soát	NTT DATA Châu Âu và LATAM S.L.U. (cùng với từng Chi nhánh nêu trong Phụ lục 1), là một trong những Công ty con khu vực của Công ty NTT DATA, cổ phiếu được niêm yết tại Nhật Bản. NTT DATA Châu Âu & LATAM S.L.U. lần lượt sở hữu và / hoặc kiểm soát các Chi nhánh được đăng ký trong và ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu.
Mục đích	Xử lý các báo cáo tố cáo ảnh hưởng đến NTT DATA Châu Âu & LATAM S.L.U. và/hoặc bất kỳ Chi nhánh nào của nó như được liệt kê trong Phụ lục 1
Cơ sở pháp lý	Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý và lợi ích công cộng như đã nêu rõ trong Phụ lục 2
Người xử lý	Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P., cũng như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và nhà cung cấp kênh cũng như bên thứ ba khác do Cuatrecasas tham gia theo từng trường hợp nhằm mục đích cung cấp dịch vụ (ví dụ: phiên dịch, v.v.)
Các quyền	Quyền truy cập, sửa chữa, xóa và các quyền khác
Dữ liệu cá nhân đã xử lý	Dữ liệu cá nhân mà bạn có thể quyết định cung cấp cho hệ thống tố cáo này bao gồm: (a) tên đầy đủ; (b) Dữ liệu cá nhân của bên thứ ba bắt nguồn từ các sự kiện do bạn mô tả trong báo cáo của mình; (c) bất kỳ thông tin nào khác mà bạn tự quyết định cung cấp trong báo cáo, ở giai đoạn đầu tiên, trong trường hợp bạn muốn tích hợp báo cáo của mình đã được gửi hoặc sau này được Cuatrecasas mời làm như vậy, để cung cấp cho chúng tôi nội dung tốt hơn về vụ việc và thực hiện đánh giá phù hợp và/hoặc cần thiết về các sự kiện.

1. Ai là người kiểm soát việc xử lý dữ liệu cá nhân?

Nhận dạng: NTT DATA Châu Âu & LATAM S.L.U. (sau đây, “Công ty” hoặc “NTT DATA EMEAL”; NTT DATA EMEAL và chi nhánh dưới đây “Tập đoàn NTT DATA EMEAL”).
CIF: B-82387770
Địa chỉ: Camino Fuente de la Mora 1, Madrid, Tây Ban Nha
Điện thoại: 917490000
Email: emeal.data.protection@nttdata.com
DPO: emeal.data.protection@nttdata.com

2. Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng ta là gì?

Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân là (A) xử lý các báo cáo tố cáo ảnh hưởng đến NTT DATA EMEAL và/hoặc (các) Chi nhánh của nó vì (i) bất kỳ vi phạm nào đối với Giá trị Tập đoàn NTT DATA EMEAL, các nguyên tắc hành vi và hướng dẫn cho nhân viên có trong Quy tắc ứng xử, cũng như trong các chính sách và quy định nội bộ của chúng ta, (ii) bất kỳ vi phạm nào đối với các quy tắc, nguyên tắc và hướng dẫn của Quy tắc ứng xử và Quản trị tốt của Tổ chức sáng lập NTT DATA EMEAL, (iii) bất kỳ vi phạm pháp luật nào có hiệu lực, (iv) bất kỳ trường hợp nào có thể tiềm ẩn rủi ro cho bất kỳ tổ chức nào của Tập đoàn NTT DATA EMEAL hoặc kinh doanh và danh tiếng của Tổ chức sáng lập, (v) bất kỳ hành vi nào được coi là tạo ra xung đột đạo đức, (vi) bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào khác có thể xảy ra trong rủi ro Công ty NTT DATA EMEAL có liên quan.

Báo cáo tố cáo của bạn sẽ giúp chúng tôi thực hiện các đánh giá cần thiết về các sự kiện đã được báo cáo, điều tra nội bộ và sau đó đưa ra các quyết định và hành động thích hợp, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp kỷ luật, nếu có đối với nhân viên mà bạn đã báo cáo trong phạm vi có thể áp dụng được của cuộc điều tra và các luật hiện hành.

NTT DATA EMEAL cũng thông báo cho bạn biết rằng bạn có thể gửi Báo cáo của mình theo 2 cách khác nhau: (A) bằng cách nhận dạng chính bạn (*Báo cáo mở*), hoặc (B) bằng cách ẩn danh (*Báo cáo ẩn danh*), trong trường hợp đó, bạn không bị yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn xác định danh tính của mình trong Hệ thống tố cáo giúp chúng tôi thực hiện các cuộc điều tra hiệu quả hơn.

Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý để duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt nhất có thể và sẽ không được sử dụng cho mục đích khác với những gì được chỉ ra ở đây. Trong trường hợp bạn gửi Báo cáo mở, mỗi chi nhánh nêu trong Phụ lục 2 sẽ đảm bảo bảo vệ tính bảo mật của thông tin có trong báo cáo tố cáo cũng như tính ẩn danh danh tính của bạn.

3. Dữ liệu cá nhân được chia sẻ cho ai?

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các công ty thành lập một phần của Tập đoàn NTT DATA EMEAL, để thực hiện các đánh giá thích hợp, điều tra nội bộ và đưa ra các quyết định thích hợp, bao gồm các biện pháp kỷ luật, nếu cần; một số công ty này nằm ở các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu chưa được tuyên bố là có mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân đầy đủ. Bạn có thể tham khảo tên và trụ sở của các công ty trong Tập đoàn NTT DATA EMEAL theo yêu cầu bằng cách gửi email tới emeal.data.protection@nttdata.com.

Ngoài ra, chúng tôi có thể (a) chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các cổ vấn bên ngoài, nếu cần, tham gia để đảm bảo một cuộc điều tra công bằng và đầy đủ, và / hoặc (b) được yêu cầu chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với chính quyền địa phương nếu luật hiện hành bắt buộc phải có.

NTT DATA EMEAL đảm bảo với bạn rằng, khi Dữ liệu cá nhân được chuyển ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, mức độ bảo vệ tương tự sẽ được duy trì trên cơ sở tuân thủ các quy định của Quy định về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Châu Âu. Theo đó, việc chuyển dữ liệu quốc tế sẽ được thực hiện (i) tới các quốc gia mà Ủy ban Châu Âu đã tuyên bố có mức độ bảo vệ thích hợp, (ii) trên cơ sở cung cấp các đảm bảo đầy đủ như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc các tiêu chuẩn công ty liên quan, hoặc (iii) theo sự cho phép của cơ quan giám sát có thẩm quyền hoặc các điều kiện khác được quy định trong Quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.

Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng sẽ được tiết lộ cho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. công ty này, theo cam kết giữ bí mật nghề nghiệp, (i) giữ cho danh tính của bạn được bảo vệ và đảm bảo bí mật, (ii) gửi cho bạn xác nhận đã nhận trong vòng 7 ngày, (iii) có thể yêu cầu bạn làm rõ hoặc bổ sung thông tin được báo cáo trong báo cáo tố cáo, (iv) cung cấp cho bạn phản hồi, trong một khoảng thời gian hợp lý, về tiến độ và kết quả của báo cáo tố cáo, (v) gửi riêng đánh giá sơ bộ về vụ việc và các hành động được đề xuất cho Giám đốc Tuân thủ & Rủi ro và Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ của NTT DATA EMEAL, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình và tuân theo các Nguyên tắc xử lý được quy định tại đây.

Cuatrecasas đóng vai trò là Người xử lý quản lý Hệ thống tố cáo và báo cáo liên quan. Ngoài ra, Cuatrecasas có thể hoạt động như Người kiểm soát độc lập trong việc đưa ra đánh giá sơ bộ về trường hợp và các hành động được đề xuất. Trong tình huống cuối cùng như vậy, vui lòng liên hệ data.protection.officer@cuatrecasas.com.

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ và quản lý trong hệ thống do Business Keeper AG đóng vai trò là Người xử lý. Vị trí của hệ thống là ở Đức và sẽ không được thay đổi trừ khi được sự cho phép trước của chúng tôi. Người xử lý đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn và để đảm bảo tính bảo mật, tính khả dụng và tính toàn vẹn của cùng một dữ liệu. Nếu bạn có bất

Phiên bản 1 ngày 01 tháng 05 năm 2022

kỳ câu hỏi nào về biện pháp đã đề cập, vui lòng liên hệ data.protection.officer@cuatrecasas.com và đồng gửi emeal.data.protection@nttdata.com.

Cuatrecasas cũng có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba được tham gia để họ cung cấp các dịch vụ cần thiết cho Mục đích, chẳng hạn như người dịch báo cáo. Vui lòng liên hệ data.protection.officer@cuatrecasas.com và đồng gửi emeal.data.protection@nttdata.com để yêu cầu danh sách các bên thứ ba.

Cuối cùng, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho (các) Chi nhánh NTT DATA EMEAL có liên quan với tư cách là (các) Người kiểm soát chung, sẽ liên hệ với NTT DATA EMEAL, có thể thực hiện đánh giá và điều tra nội bộ cần thiết và thực hiện các biện pháp kỷ luật có liên quan. Theo yêu cầu của luật hiện hành, NTT DATA EMEAL sẽ hoạt động như một đầu mối liên hệ thay mặt cho các người kiểm soát chung, vì vậy mọi yêu cầu hoặc quyền sẽ được gửi đến địa chỉ được nêu dưới đây mặc dù cũng được thực hiện trước do người kiểm soát chung khác.

4. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý Dữ liệu cá nhân là gì?

Cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn là cho phép NTT DATA EMEAL và/hoặc chi nhánh có liên quan theo đuổi lợi ích hợp pháp (Lợi ích hợp pháp), để thực hiện các cuộc điều tra nội bộ nhằm bảo vệ lợi ích, tài sản, cổ đông, các bên liên quan và tín nhiệm và danh tiếng của NTT DATA EMEAL Group. Ngoài ra, bạn có thể xem Phụ lục 2 bên dưới cơ sở pháp lý liên quan bất cứ khi nào Danh mục Dữ liệu cá nhân đặc biệt và/hoặc Dữ liệu cá nhân liên quan đến án tích và tội phạm được cung cấp trong báo cáo tố cáo của bạn.

Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn là bắt buộc nghiêm ngặt để quản lý Hệ thống tố cáo và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý nêu trên của Tập đoàn NTT DATA EMEAL. Trong trường hợp không có, Tập đoàn NTT DATA EMEAL sẽ đưa ra các quyết định tự động dựa trên Dữ liệu cá nhân đã gửi.

5. Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Dữ liệu Cá nhân có thể được lưu giữ trong Hệ thống tố cáo trong thời gian cần thiết để thực hiện và hoàn thành cuộc điều tra nội bộ, đánh giá sự việc và thực hiện tất cả các biện pháp và hành động cần thiết và trong mọi trường hợp sẽ được xóa khỏi Hệ thống tố cáo trong vòng ba tháng kể từ ngày đưa Dữ liệu cá nhân vào trong đó; Tuy nhiên, nó có thể tiếp tục được xử lý trong các hệ thống khác trong 18 tháng nữa, để điều tra theo dữ liệu như đã báo cáo, hoặc được lưu giữ làm bằng chứng về cách thức hoạt động của mô hình Tập đoàn NTT DATA EMEAL nhằm ngăn chặn các hành động bất hợp pháp.

Nếu, sau khi đánh giá, phát sinh tranh chấp pháp lý ra cấp tòa án hoặc bất kỳ cơ quan công quyền nào khác, thì Dữ liệu cá nhân đó sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian bổ sung cần thiết để xác định khiếu nại pháp lý đó.

6. Nhiệm vụ của người kiểm soát chung là gì?

NTT DATA EMEAL hoạt động như một đầu mối liên hệ duy nhất cho yêu cầu của bạn theo chính sách này, trong khi NTT DATA EMEAL và các chi nhánh của nó đóng vai trò là người kiểm soát chung trong việc quản lý báo cáo tố cáo của bạn theo sự phân chia nhiệm vụ sau:

NTT DATA EMEAL:

- Thiết lập hệ thống tố cáo tập trung này;
- Hoạt động như đầu mối liên hệ với Cuatrecasas (cung cấp đánh giá sơ bộ về báo cáo tố cáo cho Giám đốc Rủi ro & Tuân thủ và Trưởng Kiểm toán Nội bộ của NTT DATA EMEAL);
- (trên cơ sở từng trường hợp) thực hiện điều tra nội bộ, với sự hợp tác của chi nhánh có liên quan, hoặc quyết định tiếp quản việc quản lý vụ việc và các hoạt động tiếp theo đối với chi nhánh có liên quan.

- Hướng dẫn Cuatrecasas nếu và khi nào đóng báo cáo tổ cáo có liên quan.

Chi nhánh có liên quan:

- (theo từng trường hợp cụ thể) thực hiện các cuộc điều tra nội bộ sau khi NTT DATA EMEAL tiếp quản; Đánh giá và thực hiện các biện pháp kỹ luật thích hợp, nếu có, tuân thủ (các) yêu cầu của luật lao động địa phương cũng như các chính sách và thủ tục của công ty. Cả NTT DATA EMEAL và chi nhánh có liên quan sẽ thực hiện các nhiệm vụ trên tuân thủ các nguyên tắc pháp lý hiện hành liên quan đến việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo các điều khoản và yêu cầu của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu 2016/679 (GDPR) cũng như luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân của địa phương, trong chừng mực có thể áp dụng, cũng như các chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân của NTT DATA EMEAL và (các) chi nhánh và trong mọi trường hợp tuân thủ và thực thi chính xác các tiêu chuẩn về tính thận trọng, minh bạch, hợp lý và bảo mật (Nguyên tắc xử lý dữ liệu).

NTT DATA EMEAL hoặc Cuatrecasas, với tư cách là người xử lý được ủy quyền hợp lệ, sẽ hoạt động như một đầu mối liên hệ duy nhất để nhận DSR của bạn theo đoạn dưới đây.

7. Bạn có những quyền gì?

Nếu có thể, bạn có thể yêu cầu xác nhận từ NTT DATA EMEAL về việc Dữ liệu cá nhân của bạn có đang được xử lý hay không và trong trường hợp phản hồi là tích cực, bạn có thể có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân và yêu cầu một bản sao của Dữ liệu đó. Bạn cũng có thể yêu cầu cải chính thông tin không chính xác hoặc, nếu thích hợp, yêu cầu xóa thông tin đó khi, trong số các lý do khác, Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập.

Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, bạn sẽ có thể yêu cầu hạn chế việc xử lý Dữ liệu cá nhân hoặc phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn.

Để thực hiện các quyền nêu trên, bạn nên viết thư cho NTT DATA EMEAL nêu rõ quyền mà bạn muốn thực hiện, gửi tới một trong các địa chỉ sau của Cuatrecasas:

- Departamento de Corporate Compliance de Cuatrecasas,
Calle Almagro, 9, CP 28010, Madrid
- canaldenuncias.everis@cuatrecasas.com

Cuối cùng, vui lòng thông báo quyền của bạn bằng cách liên hệ với chuyên viên bảo vệ dữ liệu của NTT DATA EMEAL theo địa chỉ emeal.data.protection@nttdata.com.

Phụ lục 1

gen-ius dms GmbH
NTT DATA Europe & Latam Finance, S.L.U.
NTT DATA Deutschland GmbH
NTT DATA Argentina, S.A.
NTT DATA Belgique SPRL
NTT DATA Brasil Consultoria de Negócios e Tecnologia da Informação Ltda.
NTT DATA Brasil Operações Ltda.
Lean Grids Services Chile, SPA
NTT DATA Chile BPO Servicios Profesionales, Técnicos y Tecnológicos, Limitada
NTT DATA Chile Centers, Limitada
NTT DATA Chile Training, Limitada
NTT DATA Chile, S.A.
NTT DATA Latam Centers, Limitada
NTT DATA Colombia BPO, S.A.S.
NTT DATA Colombia, S.A.S.
Aplicaciones de Simulación Simtec, S.L.
ARILION, S.L.U.
BILLIB, S.L.U.
Cetel Ingeniería de Sistemas, S.L.U.
Everis Aeroespacial y Defensa, S.L.U.
NTT DATA Europe & Latam Green Engineering, S.L.U.
Everis Initiatives, S.L.U.
Everis Mobile, S.L.U.
NTT DATA Spain Sistemas de Seguridad, S.L.U.
Fit Inversión en Talento, S.A.U.

Ideals Innovation & Technology Venturing Services, S.L.
Lean Grids Services, S.L.
NTT DATA Spain BPO, S.L.U.
NTT DATA Spain Centers, S.L.U.
NTT DATA Spain Infrastructures Engineering, S.L.U.
NTT DATA Spain Infrastructures Operations, S.L.U.
NTT DATA Spain Soluciones Tecnológicas S.L.U.
NTT DATA Spain, S.L.U.
NTT DATA Europe & Latam Centers, S.L.U.
NTT DATA Europe & Latam, S.L.U.
NTT DATA Europe & Latam, Branch in USA, Inc
Everis Italia, Spa
NTT DATA Italia SpA
Sistemas de Control Remoto, S.L.
NTT DATA Morocco Centers, S.A.R.L.
NTT DATA México BPO, S. de R.L. de C.V.
NTT DATA México S. de R.L. de C.V.
NTT DATA Perú BPO, S.A.C.
NTT DATA Perú, S.A.C.
NTT DATA Portugal Centers, Unipessoal Lda.
NTT DATA Portugal Outsourcing de Processos, Sociedade Unipessoal, Lda.
NTT DATA Portugal, S.A.
BPXNet, Limited
Công ty TNHH NTT DATA EMEA
NTT DATA UK Ltd.
NTT DATA Romania S.A.
Everis consultancy, Limited
Everpross, S.L.U.

NTT Data Croatia d.o.o.
IFI Solution Company Ltd.
Keane Pension Trustees Limited
NTT DATA Romania, S.A., Branch in Serbia
NTT DATA Deutschland GmbH, Branch in Zurich
NTT DATA Deutschland GmbH, Branch in Bern
NTT DATA Deutschland GmbH, Branch in Austria
NTT DATA UK Ltd., Branch in Ireland
NTT DATA UK Ltd., Branch in Netherland
NTT DATA Spain, S.L.U., Branch in Netherlands
NTT DATA Spain, S.L.U., Branch in Luxembourg
NTT DATA Spain, S.L.U., Branch in Belgium
NTT DATA Spain, S.L.U., Branch in France
NTT DATA Spain, S.L.U., Branch in Colombia
NTT DATA Spain, S.L.U., Branch in Switzerland
NTT DATA Perú, S.A.C., Branch in Ecuador
NTT DATA Spain BPO, S.L.U., Branch in Perú
NTT DATA BELGIQUE SRL GREEK BRANCH
NTT DATA Romania SA, Branch in Turkmenistan

Phụ lục 2

NƯỚC	Danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt CƠ SỞ PHÁP LÝ XỬ LÝ THEO ĐIỀU 9 CỦA GDPR VÀ LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ÁP DỤNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG	
	<p>LƯU Ý: cơ sở pháp lý theo điều 9 của GDPR:</p> <p>a) chủ thể dữ liệu đã đưa ra đồng ý rõ ràng về xử lý dữ liệu cá nhân;</p> <p>b) xử lý là cần thiết cho các mục đích thực hiện nghĩa vụ và thực hiện các quyền cụ thể của người kiểm soát hoặc của chủ thể dữ liệu trong lĩnh vực việc làm và an sinh xã hội và luật bảo trợ xã hội;</p> <p>c) quá trình xử lý liên quan đến dữ liệu cá nhân được chủ thể dữ liệu công khai rõ ràng;</p> <p>d) xử lý là cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý hoặc bất cứ khi nào các tòa án yêu cầu với tư cách xét xử của họ;</p> <p>e) việc xử lý là cần thiết vì lợi ích đáng kể của công chúng.</p>	<p>Tiền án và tội phạm hoặc các biện pháp an ninh liên quan</p> <p>CƠ SỞ PHÁP LÝ XỬ LÝ THEO ĐIỀU 10 CỦA GDPR VÀ LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ÁP DỤNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG</p> <p>LƯU Ý: cơ sở pháp lý theo điều 10 GDPR: việc xử lý được cho phép bởi luật của EU hoặc của quốc gia thành viên.</p>
Andorra		
Argentina		
Áo	Không có luật bổ sung và/hoặc hướng dẫn xử lý dữ liệu cá nhân theo điều 9 và 10 GDPR.	
Bỉ		
Brazil		
Bungari		
Chile		
Colombia		
Croatia		
Ecuador		
Pháp		
Đức	<p>Thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý theo luật lao động, luật an sinh xã hội và luật bảo vệ xã hội (mục 26 (3) câu 1 Luật bảo vệ dữ liệu liên bang (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG)).</p>	<p>Để phát hiện ra hành vi phạm tội bị buộc tội như được báo cáo trong báo cáo tố cáo (Mục 26 (1) câu 2 của Luật bảo vệ dữ liệu liên bang (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG)).</p>
Hy Lạp		
Ireland		
Ý	<p>Theo Điều 2 của Nghị định lập pháp 196/2003, việc xử lý các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ do Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Ý (IDPA) đặt ra trong một điều khoản cụ thể.</p> <p>Hiện tại, điều này vẫn chưa được thông qua và do đó một số điều kiện được xác định bởi IDPA trước GDPR "Ủy quyền chung" (như được nêu rõ trong điều khoản IDPA ban hành vào ngày 05 tháng 06 năm 2019 theo điều 21, phần 1</p>	<p>Các lợi ích hợp pháp thực hiện quyền của công ty trước tòa án hoặc tránh trách nhiệm của công ty theo Nghị định lập pháp Ý 231/2001 cũng như nghĩa vụ ràng buộc của công ty trong việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.</p>

	<p>Nghị định lập pháp ngày 10 tháng 08 năm 2018, số 101, về xử lý các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt), vẫn được áp dụng và có thể hợp pháp hóa các hoạt động xử lý dữ liệu nhất định. Chúng bao gồm việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc thực hiện hoặc bảo vệ quyền trước tòa án hoặc bảo vệ tính mạng hoặc an toàn của người lao động hoặc bên thứ ba.</p> <p>Nếu các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt được đưa vào báo cáo, là để tránh trách nhiệm của công ty theo Nghị định lập pháp 231/2001.</p>	
Luxembourg		
Mexico		
Ma Rốc		
Hà Lan		
Panama		
Peru		
Ba Lan		
Bồ Đào Nha		
Ru Ma Ni	<p>Các quy tắc GDPR sẽ được áp dụng vì không có luật pháp quốc gia cụ thể hoặc bất kỳ khuyến nghị/hướng dẫn nào từ cơ quan bảo vệ dữ liệu Romania (ANSPDCP - Cơ quan giám sát quốc gia về xử lý dữ liệu cá nhân) về vấn đề này.</p>	
Serbia		
Nam Phi		
Tây Ban Nha	<ul style="list-style-type: none"> • Tuân thủ nghĩa vụ xử lý, điều tra báo cáo tố cáo (Luật cơ bản 10/1995 ngày 23 tháng 11 và Luật hình sự); • Bảo vệ lợi ích công cộng (theo các điều khoản được thiết lập trong Điều 6.1.e của Quy định EU 2016/679 và được định nghĩa trong Điều 24 của Luật cơ bản 3/2018 ngày 05 tháng 12 về Bảo vệ dữ liệu và Đảm bảo Quyền Kỹ thuật số, bao gồm việc tạo và duy trì hệ thống thông tin về các khiếu nại nội bộ và điều tra các bất thường có thể xảy ra hoặc các hành vi trái với đạo đức, luật pháp hoặc các tiêu chuẩn công ty của các công ty). 	
Thụy Sĩ	<p>Theo điều 13 của Luật Liên bang về Bảo vệ Dữ liệu ngày 19 tháng 06 năm 1992 (FADP), cơ sở pháp lý để xử lý có thể là (i) sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, (ii) một điều khoản luật định hoặc (iii) vì lợi ích cá nhân hoặc công cộng, như:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định để có một hệ thống tố cáo tại chỗ; • Ngăn chặn các hành vi phạm tội được thực hiện trong hoặc chống lại công ty; • Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và các cá nhân khác mà công ty sẽ hoặc có thể chịu trách nhiệm; • Ngăn chặn hành vi quấy rối, lôi kéo những nhân viên và các cá nhân khác mà công ty sẽ hoặc có thể chịu trách nhiệm; • Ngăn chặn việc vi phạm các chính sách nội bộ hoặc các nghĩa vụ hợp đồng. 	
Turkmenistan		
Vương quốc Anh	<ul style="list-style-type: none"> • Tuân thủ nghĩa vụ của luật lao động (chẳng hạn như đảm bảo sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử hoặc có nghĩa vụ chăm sóc của người sử dụng lao động) theo Điều 9(2)(b) Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh (GDPR của Vương quốc Anh)); 	<ul style="list-style-type: none"> • Ngăn chặn và/hoặc phát hiện các hành vi bất hợp pháp (đoạn 10, Phụ lục 1, Phần 2 Luật Bảo vệ Dữ liệu của Vương quốc Anh 2018 (DPA)); • Bảo vệ cộng đồng chống lại sự thiếu trung thực (bao gồm cả sơ suất hoặc hành vi không đúng nghiêm trọng khác) (đoạn 11, Phụ lục 1, Phần 2 DPA);

	<ul style="list-style-type: none"> • Thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp theo Điều 9(2)(f), khi ai đó đang cáo buộc rằng quyền hợp pháp bị vi phạm hoặc đưa ra cáo buộc, bị đe dọa hoặc ám chỉ có ý nghĩa khác; • Nếu có lo ngại về sức khỏe của một cá nhân, vì mục đích đánh giá năng lực làm việc của nhân viên theo Điều 9(2)(h) GDPR của Vương quốc Anh; • Khi cần xử lý vì lợi ích công cộng đáng kể theo Điều 9(2)(g) GDPR của Vương quốc Anh (thường là về phân biệt chủng tộc và/hoặc sức khỏe cộng đồng); hoặc • Trong trường hợp nghiêm trọng, để bảo vệ lợi ích quan trọng của một cá nhân cụ thể (Điều 9(2)(c)) GDPR của Vương quốc Anh. 	<ul style="list-style-type: none"> • cần thiết cho việc quản lý tư pháp (đoạn 7, Phụ lục 1, Phần 2 DPA); • Ngăn chặn gian lận (đoạn 14, Phụ lục 1, Phần 2 DPA).
Hoa Kỳ		
Việt Nam		